

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดหนองคาย

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่ข้าว ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ชื่อ - สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นายธงชัย สอดแสง / เกษตรอำเภอสระใคร
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	132 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	ข้าว
พื้นที่ผลิต (ไร่)	พื้นที่ผลิต 1,819 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว - ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต - ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน - ไร่ นอกเขตชลประทาน 1,819 ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	3,500 บาท/ไร่
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	-
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	- ได้รับรอง GAP จำนวน 79 ราย - เกษตรอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยนปีที่ 1) จำนวน 103 ราย
รูปแบบการจำหน่าย	- ต่างคนต่างขาย - Contract Farming (ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี)
ผู้รับซื้อ	- สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หนองคาย จำกัด - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	รวมกลุ่ม / ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฝาง

เป้าหมายการพัฒนา

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม 3,500 บาท/ไร่/ปี ลดเหลือ 2,700 บาท/ไร่/ปี
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม 330 กก./ไร่/ปี เพิ่มเป็น 360 กก./ไร่/ปี
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	- GAP จำนวน 132 ราย - รับรองเกษตรอินทรีย์ จำนวน 103 ราย
ตลาด	- มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น - มีความมั่นคงทางตลาด (ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี) - มีการรวมกลุ่มจำหน่ายผลผลิตเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงสีเข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่
บริหารจัดการ	มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต การตลาด และองค์กร

การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานเกษตรจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์	510,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด)
สำนักงานประมงจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต	47,000 บาท
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	การตลาด	ไม่ระบุ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	ถ่ายทอดความรู้	4,500 บาท
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์	1,320,000 บาท (งบโครงการเมืองเกษตรสีเขียว)
โครงการชลประทาน	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กรมวิชาการเกษตร	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กรมการข้าว	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
กรมหม่อนไหม	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ถ่ายทอดความรู้ และการตลาด	ไม่ระบุ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	การตลาด	ไม่ระบุ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	การตลาด	ไม่ระบุ
สภาหอการค้าจังหวัด	การตลาด	ไม่ระบุ

ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

- สภาพแวดล้อมในการผลิต : ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย สภาพดินเป็นกรด มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ทำนาได้ครั้งเดียวไม่มีการทำการเกษตรในฤดูแล้ง
- ปัจจัยการผลิต : เกษตรกรใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการทำการเกษตร 50 ราย เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนของรัฐบาล และขาดแรงงานทำการเกษตร
- เทคโนโลยีการผลิต :
 - ด้านพืช** ขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรฤดูแล้ง รถเกี่ยววนดรับจ้างในพื้นที่มีน้อยต้องรอคิวทำให้เลยระยะเวลาเก็บเกี่ยวระยะผลิบ้าง
 - ด้านปศุสัตว์** ขาดความรู้ในการดูแล ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ยังเป็นแบบปล่อยตามธรรมชาติ
 - ด้านประมง** ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ